

เกาหลีใต้เลือกใช้กล้องวงจรปิดของ Hikvision ซี พิกัดกล้องไม่พึ่งประสงค์รอบเมืองแทกู



Hikvision ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นกล้องวงจรปิด ส่งกล้องวงจรปิด PTZ พาโนรามา 180 องศาในซีรีส์ PanoVu เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลสภาพบรรยากาศแบบบูรณาการ เพื่อช่วยซีพิกัดของกล้องไม่พึ่งประสงค์รอบเมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้

ปัญหากล้องไม่พึ่งประสงค์

เพื่อแก้ปัญหากล้องไม่พึ่งประสงค์จากโรงงานย้อมผ้าทางตะวันตกของเมืองแทกู เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 บรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมการย้อมผ้าของเมืองแทกู ได้ตัดสินใจริเริ่มโครงการเก็บข้อมูลสภาพบรรยากาศ เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาแหล่งที่มาของกล้องไม่พึ่งประสงค์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

สเปคระบบ

เพื่อให้สามารถเก็บภาพมุมกว้างความคมชัดสูงและจำแนกภาพจากกล้อง PTZ ทั่วเมือง ทางสำนักงานเขตซอ ทางตะวันตกของเมืองแทกู จึงเลือกใช้บริการจาก Hikvision และทางบริษัทก็ได้นำเสนอกล้องวงจรปิดพาโนรามา 180 องศา รุ่น PanoVu DS-2DP0818Z-D ที่ผสมการทำงานของกล้องความละเอียด 2MP จำนวน 4 ตัว และกล้อง PTZ ที่ซูมได้ 36 เท่า อีก 1 ตัว

บริษัทได้สานิตการทำงานของกล้องรุ่นดังกล่าวที่เมืองปูซาน ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ และผลที่ออกมาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และพบว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้งานกับระบบข้อมูลสภาพบรรยากาศ

ณ จุดควบคุมระบบข้อมูลสภาพบรรยากาศแห่งใหม่ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด PanoVu DS-2DP0818Z-D สองชุด ชุดละ 4 ตัว รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดกล้องไม่พึ่งประสงค์ 11 เครื่อง และอุปกรณ์วัดสภาพอากาศ 2 เครื่อง เพื่อซีต้นตอของกล้องไม่พึ่งประสงค์

ผลลัพธ์

โจอี คิม จาก SI Team ของ Hikvision Korea เปิดเผยว่า “ศูนย์ติดตามสภาพบรรยากาศเขตซอพึงพอใจมากกับ

ภาพความละเอียดสูงที่ได้จากกล้องวงจรปิด PanoVu การใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับมลพิษของระบบข้อมูลสภาพบรรยากาศ ร่วมกับกล้องวงจรปิด PTZ ซีรีส์ PanoVu สามารถชี้พิกัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังติดตามและกำหนดตำแหน่งเป้าหมายในการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติด้วย”

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตซอ กล่าวว่า “การทำงานของระบบข้อมูลสภาพบรรยากาศใหม่นี้ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสบายมากกว่าเดิม”

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดซีรีส์ PanoVu ของ Hikvision ได้ที่
http://www.hikvision.com/en/Products_683.html

เกี่ยวกับ Hikvision

Hikvision เป็นผู้นำระดับโลกด้านกล้องวงจรปิด โดยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม

Hikvision มีโรงงานผลิตที่ทันสมัยสำหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมกล้องวงจรปิดและกล้องวิดีโอรักษาความปลอดภัย สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ Hikvision ที่ www.hikvision.com